



ที่ กษ ๐๖๒๑/๕๕๒๐

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๐ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดตรวจสอบการนำเข้าและเคลื่อนย้ายสัตว์ - ซากสัตว์ ตามแนวชายแดน
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

สิ่งที่ส่งมาด้วย สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรตั้งแต่เดือนมกราคม - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

ด้วยองค์การสุขภาพสัตว์ระหว่างประเทศรายงานว่าขณะนี้พบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever: ASF) ในสาธารณรัฐประชาชนจีน โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่รุนแรงในสัตว์ตระกูลสุกร โดยมีสุกรป่าเป็นแหล่งรังโรคและมีเห็บอ่อนเป็นพาหะนำโรค โรคนี้เป็นโรคสัตว์แปลกถิ่นสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทย และเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรอย่างสูง เนื่องจากหากพบการระบาดของโรคแล้วเป็นการยากที่จะควบคุมและกำจัดโรคให้หมดไปได้ อีกทั้งในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรคดังกล่าว สุกรที่ติดเชื้อจะแสดงอาการป่วยเกือบร้อยละ ๑๐๐ และมีอัตราการตายอาจสูงถึงร้อยละ ๑๐๐ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) สามารถติดต่อได้จากการที่สุกรสัมผัสสิ่งคัดหลั่งของสุกรป่วยโดยตรงจากการหายใจหรือจากการกิน รวมถึงการโดนเห็บที่มีเชื้อกัด จากการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน อาจมีแนวโน้มส่งผลให้เกิดการระบาดของโรคนี้ในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทย อาจมีความเสี่ยงต่อโรคดังกล่าวนี้ได้ เนื่องจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ - ซากสัตว์ในภูมิภาค รวมถึงโอกาสการปนเปื้อนจากการติดมากับคนและอาหารที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์จากสุกรที่ไม่ผ่านการปรุงสุกเพื่อนำเข้ามาบริโภค

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่อาจเข้าสู่ประเทศไทย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดของท่าน โดยเฉพาะหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง (นรข.) ให้เข้มงวดตรวจสอบการนำเข้า และเคลื่อนย้ายสัตว์ - ซากสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ตระกูลสุกรรวมถึงอาหารสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบความผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบเพื่อเข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฎา บุญราช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมปศุสัตว์

โทร. ๐ ๒๕๐๑ ๓๔๗๓-๕ ต่อ ๑๑๑

โทรสาร ๐ ๒๕๐๑ ๓๔๗๓-๕ ต่อ ๑๐๔